

THÁI THỤY

Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thái Thụy, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Khắc ghi lời Bác dạy: "Mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh, say mê với nghề nghiệp và không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt", những năm qua, anh Nguyễn Quốc Huy, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thái Đô luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc giảng dạy, đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường. Nhiều năm liền anh đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với tấm lòng giàu tình yêu thương, anh Huy còn kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tâm nguyện để thành lập nhóm "Trái tim hồng" để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có thêm niềm tin

và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, nhóm đã đứng ra vận động, giúp đỡ hàng trăm gia đình, mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, ẻo le như: kêu gọi ủng hộ em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Đô mắc bệnh ung thư máu với số tiền 128 triệu đồng; giúp đỡ em Nguyễn Văn Hoàng, xã Thái Hòa 10 triệu đồng mắc bệnh ung thư máu; giúp đỡ cô Hào, xã Thái Xuyên 100 triệu đồng... Ngoài ra, nhóm còn tổ chức các đợt quyên góp quần áo ấm, đồ dùng học tập, tặng quà cho học sinh các tỉnh Điện Biên, Sơn La với tổng giá trị 110 triệu đồng. Với những việc làm ý nghĩa của mình, anh Huy vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo

Huyện ủy: Anh Nguyễn Quốc Huy là một trong rất nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác ở Thái Thụy. Đây là kết quả của sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, thường xuyên từ huyện tới cơ sở. Với phương châm chỉ đạo sát sao, liên tục, hiệu quả, Thường trực Huyện ủy đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn kịp thời nắm bắt, cập nhật tình hình, đôn đốc triển khai thực hiện, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng cơ sở, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương

4 (khóa XI, XII) và nghị quyết đại hội đảng các cấp; kiểm tra việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Các địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, xây dựng và duy trì chuyên mục "Học Bác mỗi ngày"; nhiều trường học có chương trình "Phát thanh măng non", "Kể chuyện Bác Hồ" trên hệ thống truyền thanh, kể chuyện Bác Hồ vào các giờ chào cờ đầu tuần. Nhiều địa phương đã sưu tầm các bài nói chuyện về Bác của Giáo sư Hoàng Chí Bảo để phát thường xuyên trên đài truyền thanh; kể về hàng chục khẩu hiệu, pa nô, biển tường góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu



Diện mạo nông thôn mới xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy.

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo gương Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, những năm qua, kinh tế của Thái Thụy tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ

tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 17,6%. Đến hết năm 2019, 100% số xã trong huyện hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, giảm đầu mối...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của địa phương để tạo sự đột phá nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng huyện thực sự trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh.

ĐAO QUYN

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới



Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) ở cấp tiểu học, trước hết là đối với lớp 1. Thái Bình đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận và thực hiện những đổi mới.

Hệ điều kiện sẵn sàng

Chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPTM, từ cuối năm 2019 Trường Tiểu học Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã xây dựng kế hoạch giáo dục lớp 1 năm học 2020 - 2021. Trường cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các đợt tập huấn về chương trình GDPTM; phối hợp với trường mầm non trên địa bàn xác định số lượng học sinh vào học lớp 1 năm học 2020 - 2021 để chủ động dự kiến biên chế lớp, sắp xếp giảng dạy lớp 1 và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa mới. Cô giáo Nguyễn Tuệ Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Lãm cho biết: Chúng tôi đã rà soát, bổ sung cơ sở vật chất bảo đảm đủ và ưu tiên về phòng học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho khối lớp 1. Về việc lựa chọn sách giáo khoa, trường đã quán triệt Thông tư số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để cán bộ, giáo viên nắm vững quy trình, trách nhiệm khi được tham gia hội đồng lựa chọn sách, qua đó hiểu được cách

tiếp cận, thiết kế sách giáo khoa của từng nhóm tác giả. Trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các bộ sách, từ đó mỗi giáo viên và tổ chuyên môn lớp 1 tự đánh giá được điểm mạnh của từng cuốn sách theo các tiêu chí như: cách tiếp cận của các cuốn sách có phù hợp với điều kiện nhà trường, trình độ học sinh, có những điểm nổi trội để giáo viên tổ chức các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và có phù hợp với cách kiểm tra đánh giá theo quy định không; những cuốn sách của bộ sách nào, nhóm tác giả nào có nhiều điểm nổi trội.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để đón nhận và triển khai chương trình GDPTM trong

năm học này, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với công tác biên soạn, thẩm định và tổ chức triển khai các nội dung giáo dục địa phương theo chương trình GDPTM, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn cử cán bộ, giáo viên và chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu, sưu tầm, lựa chọn nội dung, tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh trên



Học sinh Trường Tiểu học Minh Lăng (Vũ Thu) trong giờ học trên lớp.

địa bàn bảo đảm nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình hoạt động trải nghiệm và được tích hợp dạy học các môn học trong chương trình GDPTM, phù hợp từng lứa tuổi học sinh tiểu học và đặc điểm, điều kiện các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, Sở đã hoàn thành công tác tổ chức thẩm định tài liệu, trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình mới

Năm học 2019 - 2020 là năm học nền móng để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chính vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những biện pháp quan trọng để tiếp cận và chuyển giao từ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành sang chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Bên cạnh những đổi mới theo nhiệm vụ trọng tâm năm học, năm học vừa qua, hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống bằng cách tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Cùng với đó, lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân cách cho học sinh; đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đây là một trong những môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, năm học vừa qua, các cơ sở giáo dục tiểu học đã tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học ngoại ngữ, tổ chức dạy làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện trên tinh thần tự nguyện tham gia của cha mẹ học sinh và học sinh; tạo các sân chơi, giao lưu Tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện Tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học Tiếng Anh với học sinh. Theo ông Trần Tuấn Anh, đây được coi là sự chuẩn bị cần thiết để tiếp nhận chương trình GDPTM.

Năm học 2020 - 2021 được coi là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của giáo dục Việt Nam. 286 trường tiểu học, trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng triển khai chương trình GDPTM. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Thái Bình sẽ triển khai hiệu quả chương trình GDPTM, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

ĐẶNG ANH

TRƯỜNG THCS KỶ BÁ

Dẫn đầu về giáo dục toàn diện

Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh bởi chất lượng giảng dạy cũng như cảnh quan sư phạm. Nhiều năm trường dẫn đầu về giáo dục toàn diện khối THCS và là điểm sáng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Kỳ Bá đã không ngừng đổi mới tư duy dạy tốt, học tốt, đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền trường xếp thứ nhất về thành tích học sinh giỏi văn hóa, đội tuyển thể thao cũng luôn đứng top đầu thành phố; số học sinh đỗ THPT Chuyên Thái Bình chiếm tỷ lệ cao; học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập luôn ở top đầu. Năm học 2019 - 2020, 92% số học sinh dự thi đỗ THPT công lập, 13,8% đỗ THPT Chuyên Thái Bình; 3 học sinh đạt huy chương vàng, bạc, khuyến khích kỹ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 9; đạt 3 giải nhất, nhì, khuyến khích tại hội thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố và giải nhì cấp tỉnh; 85% học sinh xếp loại lực học khá, giỏi; 99,7% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Không có giáo viên, học sinh vi phạm đạo đức, pháp luật.

Có được kết quả đó là do Ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa hồng vừa chuyên, giàu kinh nghiệm quản lý, luôn có chiến lược đổi mới trong phương pháp giáo dục, đào tạo. Tập thể cán bộ, giáo viên luôn đoàn kết, thống nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ chuyên môn vững vàng. 100% cán bộ, giáo

viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 91,3%, 60% đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn. Trong quá trình giảng dạy, Ban giám hiệu nhà trường phân công chuyên môn phụ hợp với năng lực của từng thầy cô giáo; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin để soạn giảng giáo án điện tử, ứng dụng các phần mềm dạy học và phát triển, Trường THCS Kỳ Bá đã không ngừng đổi mới tư duy dạy tốt, học tốt, đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền trường xếp thứ nhất về thành tích học sinh giỏi văn hóa, đội tuyển thể thao cũng luôn đứng top đầu thành phố; số học sinh đỗ THPT Chuyên Thái Bình chiếm tỷ lệ cao; học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập luôn ở top đầu. Năm học 2019 - 2020, 92% số học sinh dự thi đỗ THPT công lập, 13,8% đỗ THPT Chuyên Thái Bình; 3 học sinh đạt huy chương vàng, bạc, khuyến khích kỹ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 9; đạt 3 giải nhất, nhì, khuyến khích tại hội thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố và giải nhì cấp tỉnh; 85% học sinh xếp loại lực học khá, giỏi; 99,7% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Không có giáo viên, học sinh vi phạm đạo đức, pháp luật.

Trong dạy học, Trường THCS Kỳ Bá có những giải pháp phong phú, sáng tạo thực hiện các nội dung, chương trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp để học sinh tiếp thu, hiểu bài ngay trên lớp. Sau mỗi bài kiểm tra định kỳ, trường đều tổ chức phụ đạo cho các em có học lực trung bình, yếu, kém để các em được bổ sung và nắm vững kiến thức. Đối với những học sinh giỏi, chọn những môn học thể mạnh, trường bồi dưỡng tạo nguồn học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp. Ngoài ra, để tạo cho học sinh động cơ học tập đúng đắn, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trường hướng đến học thật, thi thật, rèn luyện tính tự học, không chạy theo thành tích. Tổ chức nghiêm túc việc coi thi, chấm và thanh tra bài trong các kỳ thi cuối kỳ, cuối năm theo đúng chủ đề năm học: "Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật". Ngoài ra, trường còn chú trọng giáo dục toàn diện, giúp học

sinh phát triển cả đức, trí, thể, mỹ thông qua các hoạt động ngoại khóa như giao lưu cầu lạc bộ tiếng Anh, thi rung chuông vàng, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu về an toàn giao thông dưới hình thức sân khấu hóa.

Song song với đó, trường thực hiện có hiệu quả phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", 100% học sinh được sử dụng nước sạch, thường xuyên vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. Đồng thời, thường xuyên liên hệ với hội cha mẹ học sinh, thông tin qua sổ liên lạc điện tử để động viên, quản lý con em trong học tập và rèn luyện. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp với phụ huynh học sinh và huy động sức mạnh của các tổ chức xã hội cùng tham gia tu sửa, bảo dưỡng, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học. Trong năm học mới, trường đã xin chủ trương của thành phố, huyện hỗ trợ sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh và các nguồn lực tài chính của trường xây dựng thêm 5 phòng học khang trang, có đầy đủ thiết bị đáp ứng đủ số phòng học cho học sinh.

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, những năm qua, Trường THCS Kỳ Bá luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm học 2019 - 2020.

MINH NGUYỄN



Các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông.